

BÁO CÁO

Tổng kết hoạt động Khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

I. Tình hình hoạt động của khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã năm 2018:

Năm 2018, là năm thứ ba Khối các huyện, thành phố, thị xã tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch thi đua yêu nước 5 năm giai đoạn 2016-2020; đây cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện của quê hương, đất nước: Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018); Kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (02/9/1945- 02/9/2018); Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước (11/6/1948-11/6/2018)...

Mặc dù trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, hỗ trợ chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các đơn vị, doanh nghiệp, các thành phần kinh tế cùng với tinh thần đồng thuận cao của khối các huyện, thành phố, thị xã, phong trào thi đua năm 2018 đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

1. Công tác triển khai hoạt động thi đua, khen thưởng:

Tiếp tục quán triệt tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng; thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn.

Thực hiện Hướng dẫn số 147/HĐTĐKT ngày 25/10/2018 của Hội đồng TĐ-KT tỉnh về hướng dẫn Khối thi đua tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, ngay từ đầu năm, Khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua giữa 10 huyện, thành phố, thị xã trong toàn tỉnh; góp ý xây dựng quy chế hoạt động, tiêu chí chấm điểm thi đua, quy trình bình xét thi đua trong khối, đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2018, các thành viên trong khối đã tham gia tích cực vào hoạt động của khối, thực hiện việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng chương trình hoạt động và tổ chức các phong trào thi đua, tạo nên không khí phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất, kinh doanh, học tập, công tác trong nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đã đề ra.

Điểm nổi bật trong hoạt động thi đua của Khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã là tổ chức các phong trào thi đua sâu rộng, đều khắp trên mọi lĩnh vực,

phong phú về nội dung và hình thức. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, tạo động lực thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2018.

Tích cực đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua; đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, giao lưu hợp tác giữa các đơn vị trong và ngoài khối. Tăng cường tuyên truyền, phát hiện và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, nâng cao chất lượng, hiệu quả trên mọi mặt công tác. Công tác khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất được đảm bảo chính xác, công bằng, minh bạch, bám sát các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn mới của Trung ương, của tỉnh.

Nhìn chung năm 2018, công tác chỉ đạo và triển khai hoạt động thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong Khối đã có nhiều chuyển biến tích cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, nhiều địa phương đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

2. Kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong năm 2018:

2.1. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế:

Hầu hết các đơn vị cơ bản đều thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu so với kế hoạch, cụ thể:

- Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: các địa phương thực hiện tăng so với kế hoạch năm 2018: huyện Đakrông tăng 12,44%; huyện Hải Lăng tăng 8,3% huyện Hướng Hóa và huyện Cam Lộ tăng 8%; thị xã Quảng Trị tăng 5,67%; Các đơn vị còn lại tăng từ 1% đến 2% kế hoạch đề ra.

- Giá trị sản xuất CN-TTCN: huyện Vĩnh Linh tăng 16,5%, huyện Đakrông tăng 15,56%; huyện Cam Lộ tăng 14,45%; huyện Hướng Hóa tăng 10%; thị xã Quảng Trị tăng 9,3%; huyện Gio Linh tăng 7,6%; Các đơn vị còn lại đạt và gần đạt kế hoạch đề ra.

- Giá trị Thương mại - Dịch vụ và Du lịch: huyện Vĩnh Linh tăng 18%; huyện Cam Lộ tăng 15,62%, huyện Hướng Hóa tăng 10%. Các đơn vị còn lại đạt kế hoạch đề ra.

- Thu ngân sách các địa phương tăng khá cao so với kế hoạch Tỉnh giao: huyện Cam Lộ tăng 44,1%; Thành phố Đông Hà tăng 33,75%; huyện Hướng Hóa tăng 33,18%; huyện Vĩnh Linh tăng 54,9%; Các đơn vị còn lại đạt kế hoạch đề ra.

2.2. Việc thực hiện các tiêu chí thi đua về lĩnh vực văn hóa xã hội:

Việc triển khai công tác thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội được các đơn vị quan tâm thực hiện.

Công tác giáo dục và đào tạo đạt được nhiều kết quả tích cực, chất lượng giáo dục tiếp tục được củng cố và nâng cao; tỷ lệ học sinh xét tốt nghiệp các cấp đạt cao; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được quan tâm đầu tư.

Đẩy mạnh triển khai thực hiện các chính sách an sinh xã hội; tạo việc làm cho người lao động. Tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết số 100/2015/QH13 của Quốc hội, tỷ lệ % giảm hộ nghèo so với kế hoạch của các đơn vị: Huyện Vĩnh Linh ở mức 7,2% (KH 8,8% giảm 1,6%); Thành phố Đông Hà ở mức 0,6% (KH 4% giảm từ 0,3-0,5%); huyện Hướng Hóa giảm 4% vượt kế hoạch (KH giảm từ 2% đến 3%); huyện Cam Lộ giảm 1,26% (KH giảm 1%), huyện Gio Linh giảm 0,3% so với KH (KH giảm 1,0%); Thị xã Quảng Trị ở mức 0,74%, đạt kế hoạch (KH giảm 0,5-1%); huyện Hải Lăng giảm 1% đạt KH (KH giảm 1-1,5%), huyện Đakrông giảm 0,58% so với kế hoạch (KH giảm >5%); huyện Triệu Phong ở mức 6,62%, không giảm so với KH (KH 6,1%).

Các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được chăm lo. Triển khai kịp thời các chương trình, đề án của Chính phủ về chăm sóc và bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016-2020; phát động Tháng hành động vì trẻ em. Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của nhân dân được chú trọng; cơ sở vật chất, trang thiết bị được tăng cường; đội ngũ cán bộ được đào tạo nâng cao chất lượng; mạng lưới y tế được củng cố và phát triển. Công tác khám, chữa bệnh được duy trì tốt và có chất lượng; các cơ sở khám chữa bệnh trực 24/24 giờ, bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, trang thiết bị, phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu tai nạn giao thông, ngộ độc, sinh đẻ... Kịp thời xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh nên tình hình bệnh truyền nhiễm trên địa bàn giảm so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, chủ động giám sát, kiểm tra không để xảy ra ngộ độc tập thể, tử vong do ngộ độc thực phẩm...được tăng cường. Công tác phòng chống HIV/AIDS được đẩy mạnh; tăng cường truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới; duy trì can thiệp đến các xã, phường trọng điểm.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân và thực hiện một cách có hiệu quả. Phong trào thể dục thể thao được phát triển rộng khắp ở các địa phương; trong năm, các đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, tổ chức kỷ niệm 50 năm Ngày Chiến thắng Khe Sanh, giải phóng Hướng Hóa. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước trong năm 2018 đã được triển khai tích cực, hiệu quả, đúng kế hoạch đề ra.

2.3. Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới (thành phố Đông Hà và huyện đảo Côn Cỏ không thực hiện tiêu chí này)

Phong trào "Toàn dân chung sức xây dựng NTM", "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" gắn với xây dựng NTM, văn minh đô thị được triển khai ở

hầu hết các đơn vị trong khối và được nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng. Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban điều hành văn hóa các cơ quan đơn vị, làng xóm, khu phố; thực hiện các chủ đề về chỉnh trang đô thị, nông thôn đảm bảo các tiêu chí theo quy định.

Sau 8 năm triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM của các đơn vị trong khối có bước chuyển biến mạnh, nhiều đơn vị đạt kết quả cao về số tiêu chí xây dựng NTM và số xã thực hiện. Đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chương trình hành động, Đề án, đồ án về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, xây dựng NTM. Có nhiều xã thuộc các đơn vị trong khối được công nhận xã đạt chuẩn NTM. Nổi bật là huyện Vĩnh Linh: 14/19 xã đạt chuẩn; huyện Cam Lộ 8/8; Thị xã Quảng Trị 01/01 xã; huyện Hướng Hóa 05/20 xã đạt chuẩn; huyện Gio Linh 5/19 xã; huyện Triệu phong 6/18 xã đạt chuẩn; huyện Hải Lăng 9/19 xã đạt chuẩn.

2.4. Việc thực hiện các tiêu chí thi đua về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:

An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của toàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các vụ việc xảy ra. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển quân, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên năm 2018 đảm bảo quân số và chất lượng.

Đẩy mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Thực hiện tốt phong trào "Thi đua quyết thắng", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy gắn với cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ". Chủ động ngăn chặn mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; bảo đảm an ninh trên mặt trận kinh tế, chính trị, văn hóa, đối ngoại. Công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt; công tác bảo đảm an toàn giao thông được tăng cường, tình hình tai nạn giao thông kiểm soát.

Thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhằm đảm bảo an sinh xã hội; có kế hoạch và giải pháp cụ thể để khắc phục hậu quả trước mắt và lâu dài; nắm chắc tình hình địa bàn... nên an ninh trật tự được bảo đảm ổn định. Các lực lượng vũ trang đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng, các ngày lễ, Tết trên địa bàn.

Hoạt động của ngành nội chính đồng bộ, chặt chẽ; công tác thanh tra, truy tố, xét xử, thi hành án có hiệu quả, các vụ việc vi phạm đều được xét xử nghiêm minh. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, quan liêu thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải tiến lề lối làm việc, đổi mới phương pháp công tác được quan tâm thực hiện.

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các tiêu chí thi đua trong lĩnh vực an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của các đơn vị trong khối đều đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

3. Kết quả chấm điểm thi đua các huyện, thành phố, thị xã:

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-TĐKT ngày 24/3/2014 của Hội đồng TĐKT tỉnh về tổ chức hoạt động chấm điểm thi đua, bình xét khen thưởng khối thi đua của tỉnh hàng năm; Công văn số 147/HĐTĐKT ngày 25/10/2018 của Hội đồng TĐ-KT tỉnh về hướng dẫn Khối thi đua tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018; căn cứ vào kết quả đạt được trong quá trình thực hiện phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN và bảng tự chấm điểm năm 2018 của các đơn vị. Kết quả có 10/10 đơn vị xếp loại xuất sắc, thứ tự như sau:

TT	Đơn vị	Điểm tự chấm	Tổng điểm (sau thẩm định)	Xếp loại	Ghi chú
1	Huyện Vĩnh Linh	1.157,8	1.157,8	Xuất sắc	
2	Huyện Hướng Hóa	1.079,9	1.079,9	Xuất sắc	
3	Huyện Cam Lộ	1.077	1.077	Xuất sắc	
4	Huyện Gio Linh	1.058	1.050	Xuất sắc	
5	Huyện Hải Lăng	1.043	1.043	Xuất sắc	
6	Huyện Đakrông	1.039	1.035	Xuất sắc	
7	Thị xã Quảng Trị	1.077	1.033	Xuất sắc	
8	Huyện Triệu Phong	981	982,4	Xuất sắc	
9	Thành phố Đông Hà	981	973	Xuất sắc	
10	Huyện Đảo Cồn Cỏ	875	875	Xuất sắc	

Trong đó Xuất sắc: 920 điểm trở lên (chưa tính điểm cộng, nếu có), Tốt: 845-919 điểm, Khá: 710-844 điểm, Trung bình: 575-709 điểm, Yếu: dưới 575 điểm);

** Đối với huyện Đảo Cồn Cỏ thì có mức xếp loại như sau: Xuất sắc: 760 điểm trở lên (chưa tính điểm cộng, nếu có), Tốt: 685 - 759 điểm, Khá: 550 - 684 điểm, Trung bình: 345 - 549 điểm, Yếu: dưới 345 điểm.*

*** Về danh hiệu thi đua năm 2018:**

- Cờ thi đua của Chính phủ: 07/10 đơn vị đăng ký, gồm: huyện Hướng Hóa, huyện Đakrông, huyện Gio Linh, huyện Triệu Phong, huyện Vĩnh Linh, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị.

- Cờ thi đua của UBND tỉnh: 10/10 đơn vị đăng ký, gồm: huyện Hướng Hóa, huyện Hải Lăng, huyện Gio Linh, huyện Triệu Phong, huyện Cam Lộ, huyện Đakrông, huyện Vĩnh Linh, thành phố Đông Hà, thị xã Quảng Trị, huyện đảo Cồn Cỏ.

Căn cứ vào kết quả chấm điểm thi đua, Khối thi đua khen thưởng các huyện, thành phố, thị xã sẽ bình chọn và tôn vinh 03 đơn vị đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh năm 2018; Bình chọn và tôn vinh 01 đơn vị đạt tiêu chuẩn tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2018 trong tổng số 03 đơn vị đã được bình chọn, đề nghị tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh.

II. Những khuyết điểm, hạn chế, bài học kinh nghiệm, kiến nghị đề xuất:

1. Những hạn chế, khuyết điểm:

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động Khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã năm 2018 còn có một số hạn chế sau:

- Công tác chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua ở một số đơn vị chưa đi vào thực chất, chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; triển khai phong trào thi đua còn mang tính hình thức, chưa hướng thi đua vào tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm và đột xuất.

- Nhận thức về ý nghĩa, vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và một bộ phận cán bộ, đảng viên còn hạn chế.

- Một số đơn vị chưa thực nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo: việc thực hiện báo cáo 6 tháng, báo cáo tổng kết năm chưa đảm bảo thời gian quy định, nội dung báo cáo của một số đơn vị chưa bám sát với bảng chấm điểm thi đua làm ảnh hưởng đến công tác tổng hợp, đánh giá tình hình chung của khối.

2. Một số kinh nghiệm rút ra:

- Khẳng định vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền; sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội là nhân tố quyết định trong việc thực hiện thắng lợi các phong trào thi đua trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.

- Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân nhằm phát huy, khơi dậy tinh thần, trách nhiệm của nhân dân và xã hội vào thực hiện các phong trào thi đua.

- Nội dung, mục tiêu phong trào thi đua phải được cụ thể hóa, phù hợp với thực tế; coi trọng việc tổ chức đăng ký thi đua, sơ kết, tổng kết, tăng cường công tác phối hợp hoạt động giữa các khối thi đua. Tiếp tục công tác phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng những điển hình tiên tiến. Việc bình xét khen thưởng phải kịp

thời, công khai, dân chủ, chặt chẽ, quan tâm khen thưởng đến các đơn vị, cơ sở, cá nhân trực tiếp sản xuất.

- Xác định công tác thi đua, khen thưởng phải gắn liền với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; lấy việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị là mục tiêu, là động lực quan trọng để tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước.

3. Kiến nghị, đề xuất:

Để triển khai thực hiện có hiệu quả định hướng, hoạt động năm 2019, ngoài sự nỗ lực của các huyện, thành phố, thị xã, kính đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh: Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo để đưa hoạt động của Khối thi đua huyện, thành phố, thị xã ngày càng hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

III. Định hướng hoạt động Thi đua - Khen thưởng năm 2019.

Phát huy những kết quả đã đạt được của Khối thi đua các huyện, thị xã, thành phố năm 2018, công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 định hướng vào một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 19/5/2016 của Thủ tướng chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và kế hoạch 05 năm (2016-2020) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Luật Thi đua, Khen thưởng; Nghị định 91/2017/NĐ-CP, ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Các văn bản của Trung ương, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng, nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò và tác dụng, động lực to lớn của công tác thi đua, khen thưởng đối với đời sống xã hội các cấp, các ngành tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức các phong trào thi đua với tinh thần: “Đồng lòng, quyết tâm, thi đua, về đích”. Quan tâm chỉ đạo thực hiện 03 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, đó là phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; cùng chung không khí hướng đến chào mừng 30 năm tái lập tỉnh (01/7/1989 - 01/7/2019) phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2019.

2. Tăng cường sự phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN năm 2018, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016-2020) lập thành tích chào mừng các ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước.

3. Phát động, tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú nhằm phát huy truyền thống yêu nước, khơi dậy ý thức tự giác, sáng tạo của cán bộ và nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực của đời sống

xã hội. Thi đua đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công vụ; thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, cải tiến lề lối làm việc, bảo đảm năng suất, chất lượng hiệu quả. Thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thi đua xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện. Đẩy mạnh phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn tiếp theo, tích cực thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm nhằm nâng cao đời sống và thu nhập của nhân dân.

4. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn đẫy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh xây dựng tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị trong sạch vững mạnh.

5. Thực hiện công tác khen thưởng kịp thời, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy định. Đối tượng khen thưởng phải bao quát toàn diện, Chú trọng khen thưởng tập thể, công nhân, nông dân, người lao động trực tiếp sản xuất, công tác, khen thưởng thành tích trong lao động sáng tạo. Quan tâm khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, dũng cảm cứu người, tài sản của nhà nước và nhân dân.

6. Tổ chức nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đảm bảo thực hiện đồng bộ ở cả bốn khâu: “Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến”. Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm các phong trào thi đua, động viên khen thưởng kịp thời, khách quan, chính xác; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thi đua phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị nhằm phục vụ thiết thực hơn nữa việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 của Khối thi đua các huyện, thành phố, thị xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐ TĐKT tỉnh;
- Ban TĐKT tỉnh;
- Hội đồng TĐKT các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: KTĐ.



CHỦ TỊCH UBND HUYỆN HƯỚNG HÓA
Đặng Trọng Vân